



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เรื่อง การย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกได้รายงานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่างให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลดำเนินการสรรหา ต่อมาสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว แจ้งแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว สามารถดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนฯ และได้กำหนดระยะเวลาการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๑๒ (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๒ อัตรา ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หากผู้ใดมีความประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ขอให้ส่งคำร้องขอโอนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล หนังสือยินยอมให้โอน และหนังสือรับรองความรู้และความประพฤติ มายังองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก